

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH ĐỒNG THÁP** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2023 và chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 5 NĂM 2023**

Trong tháng 5 năm 2023, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm như sau:

**1. Tổ chức thành công kỳ họp đột xuất lần thứ 5, HĐND Tỉnh khóa X**

Nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt với quan điểm “kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh”, ngày 28/5/2023, HĐND Tỉnh đã tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 5 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, HĐND Tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 06 dự thảo nghị quyết do UBND Tỉnh trình. Trong đó, có những nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và nhất trí thông qua 06 Nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện, giải quyết các vấn đề cấp thiết, quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà.

Bên cạnh việc quyết định một số nội dung quan trọng, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Tỉnh đã tổ chức tổng kết hoạt động thi đua, khen thưởng đối với các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022 nhằm động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử. Từ đó, tạo thêm động lực và khí thế mới để các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Tỉnh phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa trong thực thi quyền và trách nhiệm của mình.

**2. Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề**

- Thường trực HĐND Tỉnh ban hành Thông báo kết luận về kết quả giám sát “Việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (tính đến ngày 15/3/2023)”. Qua giám sát nhận thấy, về cơ bản,

UBND Tỉnh luôn quan tâm thực hiện CTMTQG XDNTM, nhất là việc cụ thể hóa quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương để triển khai ở cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu của chương trình đảm bảo chất lượng và bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Việc hướng dẫn thực hiện Chương trình của một số bộ, ngành Trung ương còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ sở, ngành tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa để chỉ đạo thực hiện Chương trình<sup>1</sup>. Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025, có nhiều chỉ tiêu, nội dung tiêu chí mới, mức độ nâng cao, cần nhiều thời gian và lộ trình đầu tư thực hiện, tuy nhiên hiện nay còn một số nội dung tiêu chí chưa được ngành chuyên môn hướng dẫn kịp thời. Một số chỉ tiêu đạt cận chuẩn, chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế. Sau giám sát, đã kiến nghị 11 nội dung quan trọng đến Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Ban Pháp chế ban hành Báo cáo kết quả khảo sát Chương trình sản phẩm OCOP; việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổ chức khảo sát, giám sát kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn Tỉnh.

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát, giám sát “Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa và thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022”.

- Ban Văn hóa - Xã hội ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát chuyên đề về: “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

- Tổ chức họp với các ngành liên quan để thống nhất nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND Tỉnh quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Ngoài ra, còn khảo sát, nắm tình hình liên quan đến thực hiện cơ chế tự chủ tài chính các Bệnh viện Quân Dân y và Bệnh viện Y học Cổ truyền; tham gia Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp khảo sát tác động của việc thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến đời sống, sản xuất của nhân dân (đoạn đi qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

### **3. Công tác thông tin, dân nguyện**

---

<sup>1</sup> (1) Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về việc tìm người - người tìm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, đến nay chưa có phần mềm đồng bộ để Tỉnh cập nhật; (2) Về cách tính tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa chưa được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể (Tiêu chí 14.3); (3) Chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của CTMTQG XDNTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp về kiểm tra, đánh giá lại các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới để có giải pháp xử lý các địa phương không duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt so bộ tiêu chí giai đoạn mới.

- Nắm bắt thông tin về tình hình Nhân dân, dư luận cử tri trên địa bàn Tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh<sup>2</sup>.

- Thường trực HĐND Tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 5 năm 2023 với chủ đề “*Khảo sát kết quả thực hiện chương trình OCOP*”.

- Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Trong tháng tiếp nhận 17 đơn, đã xử lý chuyên 11 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 04 đơn; lưu 02 đơn ( *khiếu nại các vụ việc cũ, không có tình tiết mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không đảm bảo các điều kiện xử lý theo quy định*). Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 01 đơn.; ban hành 01 văn bản đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết các đơn đã chuyển. Tham dự họp giải quyết khiếu nại về đất đai của công dân trên địa bàn huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh.

#### **4. Hoạt động giám sát thường xuyên và công tác khác**

- Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình<sup>3</sup>.

- Tổ chức họp liên tịch với UBND Tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh và các cơ quan có liên quan để thống nhất về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ lần thứ 6, HĐND Tỉnh khóa X (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2023).

---

<sup>2</sup> Đăng tải tin, bài tuyên truyền về một số hoạt động nổi bật như: Khảo sát chính sách hỗ trợ người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND Tỉnh ký kết và cơ sở đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn Tỉnh; khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyên mục đích sử dụng đất lúa và thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022;... trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Trong tháng, đã biên tập, cập nhật đăng 53 tin, bài, video; cập nhật 53 văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả xử lý đơn thư của công dân.

<sup>3</sup> (1) Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 24/4/2023 của UBND Tỉnh về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (3) Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán các lĩnh vực chi đã giao dự toán năm 2022; (4) Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; (5) Công văn số 476/UBND-KT ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về lấy ý kiến Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp; (6) Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 29/4/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi năm 2023 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; (7) Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 29/4/2023 của UBND Tỉnh về việc đề nghị tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 5, HĐND Tỉnh khóa X; (8) Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 09/5/2023 của UBND Tỉnh về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh thay thế Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;...

- Nghiên cứu, rà soát và đề nghị UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách cho phù hợp với quy định của Trung ương.

- Tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I năm 2023.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp Tỉnh thực hiện các bước tiếp theo trong công tác cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan.

- Tham dự và phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc họp, hội nghị do địa phương tổ chức.

## **5. Đánh giá chung**

### **5.1. Ưu điểm:**

Trong tháng 5 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã phát huy tốt tính chủ động, trách nhiệm nên các mặt công tác luôn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Nổi bật là công tác phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp đột xuất lần thứ năm của HĐND Tỉnh khóa X. Tại kỳ họp này, đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối và biểu quyết thông qua 06 dự thảo nghị quyết do UBND Tỉnh trình; góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022 nhằm biểu dương, khen thưởng, thúc đẩy hoạt động đại biểu.

### **5.2. Hạn chế:**

Công tác rà soát những nội dung quan trọng qua hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh đề báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương còn chậm; các Ban của HĐND Tỉnh thực hiện công tác báo cáo kết quả khảo sát một số nội dung thuộc lĩnh vực y tế do Thường trực HĐND Tỉnh phân công chưa kịp thời.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023**

Trong tháng 6 năm 2023, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những công tác trọng tâm sau:

**1.** Tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND Tỉnh khóa X. Tiếp tục chuẩn bị nội dung Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Tỉnh.

**2.** Ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5.

**3.** Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND Tỉnh về: “*Kết quả thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn Tỉnh*”.

4. Ban Pháp chế ban hành Báo cáo kết quả giám sát về: “Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn Tỉnh”.

5. Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Báo cáo kết quả giám sát về: “Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyên mục đích sử dụng đất lúa và thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022”.

6. Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát về: “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

7. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 3/2023.

8. Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

9. Tham mưu Đảng đoàn HĐND Tỉnh trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với một số nội dung quan trọng qua kết quả thực hiện khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh.

10. Chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 6 năm 2023 với chủ đề: “*Kết quả thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn Tỉnh*”.

11. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân theo quy định.

12. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do cơ quan ở địa phương và Trung ương tổ chức khi được mời.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Ban của HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh khóa X;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kim Tuyền**